

EXIM BANK ช่วยผู้ส่งออกไทยรับมือปัญหาผู้ซื้อปฏิเสธชำระเงิน

EXIM BANK แนะนำผู้ส่งออกใช้ “บริการประกันการส่งออก” คุ้มครองความเสี่ยงไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ เผยยอดตัวเลขจ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนในเดือนตุลาคม 2549 มูลค่าประมาณ 74 ล้านบาทให้แก่ผู้ส่งออกไทย 3 รายเนื่องจากผู้ซื้อรายใหญ่ที่ค้าขายกันมานานในตลาดการค้าหลักปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า

ดร.อภิชาติ บุญธีรพร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปัญหาผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทยมักเกิดขึ้นในตลาดการค้าหลักและประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะกับผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีประวัติค้าขายกันมานานจนทำให้ผู้ส่งออกไทยมีความมั่นใจและเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้า รวมทั้งเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนมากขึ้น ตัวเลขการจ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนของ EXIM BANK ระบุว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2549 EXIM BANK จ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่ค้าขายและไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศรวม 10 ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ซื้อในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่าสินค้าใหม่ทดแทนรวมประมาณ 84.5 ล้านบาท

ยอดการจ่ายค่าสินค้าใหม่ทดแทนของ EXIM BANK ในเดือนตุลาคม 2549 มีมูลค่าสูงถึง 74 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่บริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับเพชรและอัญมณี 57.61 ล้านบาท บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง 15.59 ล้านบาท และบริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดีง อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกกรอบรูปไม้ 0.79 ล้านบาท เนื่องจากผู้ซื้อของทั้งสามบริษัทซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีประวัติติดต่อกันมานานประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาและปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทย

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยต่อไปว่า ผู้ส่งออกไทยควรวางแผนการบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเลือกใช้บริการของสถาบันการเงินในไทยที่มีเครือข่ายกับสถาบันการเงินหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อก่อนตัดสินใจค้าขายและเสนอเงื่อนไขการชำระเงินให้แก่คู่ค้า รวมทั้งช่วยติดตามหนี้ในกรณีที่มีปัญหา โดยในส่วนของ EXIM BANK ได้จัดให้มีบริการประกันการส่งออกและบริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อ/ธนาคารผู้ซื้อเพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs สามารถบุกเบิกหรือขยายตลาดส่งออกได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าอันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้าหรือการเมือง

3 พฤศจิกายน 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร